

แผนการบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายการ/หลักสูตร	แผน (ครั้ง)	กลุ่มเข้า หมาย*	กำหนดอบรม											สมรรถนะหลัก					
			ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	AM	SM	Exp	IN	TW
กลุ่มหลักสูตรพัฒนาศักยภาพการบริหาร																			
สัมมนาผู้บริหาร	1	1,2	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
นักบริหารระดับกลาง มทส.	1	1,2	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
กลุ่มหลักสูตรทักษะพื้นฐานที่จำเป็น																			
ปฐมนิเทศพนักงานใหม่/หน่วยวิสาหกิจ	1	พวง.ใหม่																	
เสริมทักษะการเรียนรู้การเขียนหนังสือ/การบันทึกรายงานการประชุม	2	3,4								✓					✓				
ข้อควรระวังเกี่ยวกับระเบียบการเงิน ,บุคคล ,พัสดุ , การติดตามตรวจสอบ ฯลฯ	2	2,3,4		✓											✓				
กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาองค์กร																			
ธรรมะ และความสุขในการทำงาน ฝึกจิต สมาธิ(Happy Soul)	12	2,3,4	กำหนดจัดทุกเดือน																
การพัฒนาภาวะผู้นำ : สำหรับหัวหน้างานกับทักษะการบริหารงาน	1	2,3				✓													
การพัฒนาองค์กร : กิจกรรมปรับปรุงงานในองค์การอย่างสร้างสรรค์	1	2,3,4			✓														
เทคนิคการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพระดับบังคับบัญชา	2	2,3		✓										✓					
การเสริมสร้างความสุขในการทำงาน (Happy Workplace)	4	2,3,4	✓			✓					✓		✓						
กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงาน																			
ทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ	1	2,3,4					✓												
เทคนิคการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ	1	2,3,4							✓										
การบริการที่เป็นเลิศ	2	3,4						✓											✓
การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี	2	3,4			✓									✓					
กลุ่มหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล																			
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เพื่อการสื่อสารและการทำงาน	1	2,3,4	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
การใช้เทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์ เพื่อการพัฒนางาน	1	2,3,4	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
กลุ่มหลักสูตรความรู้เพื่อการวิจัยสถาบัน																			
การให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำวิจัยสถาบัน	4	2,3,4			✓				✓				✓						✓
การเสริมสร้างความรู้เรื่องการเตรียมผลงานเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ/วิชาชีพ	3	1,2,3,4	ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด																
AM การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)			SM	การบริการที่ดี (Service Mind)											Exp	การส่งเสริมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ			
IN การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม (Integrity)			TW	การทำงานเป็นทีม (Teamwork)															